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บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
วนัศกุรท่ี์ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมฟอรจ์นู 1A-3 ชัน้ 3  
โรงแรมแกรนเมอรเ์คียว กรงุเทพ ฟอรจ์นู 

เลขท่ี 1 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
             
 

กรรมการบริษทัฯ ท่ีเข้ารว่มประชุม (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 87.5 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ) 

1. พลเรอืเอกไกรสร จนัทรส์วุานิชย ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
2. นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู   กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายทวศีลิป์ ชนิะพฒันวงศ ์  กรรมการอสิระ 
5. นางชุตภิา กลิน่สวุรรณ   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ ประธาน 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์  กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการคณะท างานก ากบั 

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า  กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการคณะท างานก ากบั 

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่เข้ารว่มประชุม 
8. นายวทิยา ภทัรเมธากุล   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะท างานก ากบั 

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ลาประชมุ) 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้รว่มประชุม 
1. นายจติตพิงษ์ โมระเสรฐิ   กรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฎบิตักิาร และ 

ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค 
2. นางสาวชชัชนิญา ไกรโชตชิยั  กรรมการพจิารณาสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และผูจ้ดัการฝ่าย 

ทรพัยากรบุคคล 
3. นายยุทธนา พนูศริพิพิฒัน์   กรรมการความเสีย่ง/ ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั และผูท้ีไ่ดร้บัการ 

แต่งตัง้ (DPA) 
4. นายธเนศ ปรุงเจรญิกจิ   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
5. นายทนิณากร สมจติร ์   ผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 
6. นางสาวนรษิา ทองมณี   สมุหบ์ญัช ี
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7. นางสาวอรอุมา ธงสวุรรณ  เลขานุการบรษิทั 

 

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชีธรรมมนิติ จ ากดั 
1. นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั   ผูส้อบบญัช ี 
2. นางสาวพรรณทพิา  เป๋าอยู่สขุ   ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี
 

เร่ิมการประชุม 
 

 พลเรอืเอกไกรสร จนัทรส์ุวานิชย ์ประธานคณะกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
มอบหมายใหน้างสาวศรนิภสัร ์ธนนปุรมิพฒัน์ ท าหน้าทีเ่ป็นพธิกีรด าเนินการประชุม(“พธิกีรฯ”) 

พธิกีรฯ กล่าวต้อนรบัคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯและผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2563 พรอ้มทัง้กล่าว
แนะน าคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และผู้ที่เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ในครัง้นี้ 
และเชญิรบัชมวดิทิศัน์ของบรษิทั 

 

พธิกีรฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึขอแจง้ใหท้ราบถงึ
ขัน้ตอนและวธิกีารในการประชุม รวมถึงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ด้วยการใช้บตัรลงคะแนนที่บรษิัทฯ ได้มอบให้เมื่อ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนดงันี้ 

 วาระทีจ่ะตอ้งลงคะแนนเสยีงทัง้สิน้ม ี7 วาระจากทัง้หมด 8 วาระ 

 ในการประชุมจะพจิารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูประกอบ
วาระ และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุน้ 
เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาส ใหท้่านผูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทาง
ไปรษณีย ์หรอืไปรษณีย ์อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิผ์ูถ้อืหุน้ในการซกัถามในระหว่างการ
ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 หากท่านผู้ถือหุ้นมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยั ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมอืขึน้
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะน าไมโครโฟนไปใหท้่าน และขอใหผู้ม้คี าถามแจง้ชื่อนามสุกลจรงิ จ านวนหุน้ และแจง้ว่า
ท่านเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

ส าหรบัวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขยีนข้อซกัถามบนกระดาษค าถาม ที่บริษัทฯได้
จดัเตรยีมไวใ้ห ้โดยระบุชื่อ นามสกุลจรงิ จ านวนหุ้น และระบุว่าเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่าด้วยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะ ส่งใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อรวบรวมค าถามส่งใหผู้บ้รหิาร คณะกรรมการตอบค าถามในวาระสุดทา้ย
ของการประชุม ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะพจิารณาตอบค าถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขอ้งของแต่ละวาระในการประชุม
เท่านัน้  

  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิผ์ู้ถอืหุน้ในการซกัถามในระหว่างการประชุม ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ที่
นอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ บรษิัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านเขยีนขอ้ซกัถามบนกระดาษโดยระบุชื่อ 
นามสกุล จรงิ ค าถาม ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบรษิัท แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อรวบรวมค าถามส่งให้
ผูบ้รหิาร คณะกรรมการตอบค าถามในวาระสุดทา้ยของการประชุม ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาตอบค าถามเฉพาะ
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละวาระในการประชุมเท่านัน้  

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบั  จ านวนหุน้ทีต่นถอื
หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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 คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชใ้นการลงมตอินุมตัใินแต่ละวาระ บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสอื  เชญิประชุมแลว้ และ
จะมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครัง้ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระต่อไป 

 การเกบ็บตัรลงคะแนนจะเกบ็บตัรคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดย้กมอื ไม่ไดส้ง่บตัรลงคะแนน หรอืสง่บตัรลงคะแนนหลงัจากพธิกีรฯกล่าวปิดการรบั
บตัรลงคะแนน บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ท่านนัน้มมีตอินุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอ  

 หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืเลย บรษิทัจะถอืว่าทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิป็นเอกฉันทต์ามที่ ประธานฯ เสนอเวน้แต่
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในหนงัสอืมอบฉนัทะไวก้่อนหน้านี้ ซึง่ในกรณีนี้ 
บรษิทัไดท้ าการบนัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ประชุมแทน  และได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัแต่ละวาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าวจะไม่ไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้
นัน้ มอบฉนัทะมาทุกประการ  

 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบยีนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจน
แล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมอืให้ท่านส่งบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระที่เหลอือยู่ทัง้หมด  โดยขอให้ออกเสยีง 
ลงคะแนนล่วงหน้า และสง่มอบแก่เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการบนัทกึคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม  

 ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนน ตาม
ความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ บรษิัทจะท าการบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้า ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวในขณะทีผู่ร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขา้ประชุม เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงอกี 

 ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงและนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือ
หุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน และ/หรอื มสีทิธอิอก เสยีงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการ
ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่แยกคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ว่าเป็น
จ านวนกีเ่สยีง และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละเท่าใด  

 บรษิทัฯ จะพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ว่าเหน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรอืไม่ จะนบัเฉพาะ คะแนนเสยีง 
“เหน็ด้วย” และ “ไม่เหน็ด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ถือหุน้มี
ลงคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะไม่นบัการงดออกเสยีงดงักล่าว เป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง ซึง่วาระ
ที ่1 3 4 5 และ 7 วาระเหล่าน้ีจะตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากเท่านัน้ 

 กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย ได้แก่   
1.การลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดยีวกนั ยกเวน้ การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ลงทุนต่างประเทศ ทีแ่ต่งตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

2.การแกไ้ข หรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั  
3.บตัรลงคะแนนทีช่ ารุด และอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ คนืทัง้หมดทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสรจ็สิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงต่อไป และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน 



 

 
 

 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 

 ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 10 ในกรณีปกติ การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้
มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั และมีการ  เก็บบตัร
ลงคะแนนทุกบตัรเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนในการประชุมครัง้นี้ประกอบดว้ยบุคคลดงันี้ 

1. เจา้หน้าทีข่องบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบนบัคะแนน 
2. ตวัแทนจากผูถ้อืหุน้อสิระเป็นผูร้ว่มนบัคะแนนอสิระ ไดแ้ก่ คุณบญุลอื พึง่ฉมิ ขอเชญิมาทีโ่ต๊ะนบัคะแนนดว้ย

ค่ะ 
 ณ ปัจจุบนั บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 400 ลา้นบาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 800 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 หรอื Record Date ในวนัพธุที ่27 
พฤษภาคม 2563  
 ในการประชุมวนัน้ี มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง จ านวน 47 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้567,804,515 หุน้ และโดยการ
มอบฉนัทะจ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้36,717,049 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 82 ราย นบัรวมจ านวนหุน้
ทัง้หมดได้ 604,521,564 หุ้น คดิเป็นร้อยละ75.5652 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยปัจจุบนั
บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ทัง้หมด จ านวน 1,723 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 800,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ จงึขอเรยีนเชญิพลเรอืเอกไกรสร จนัทรส์ุวานิชย ์ประธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริม่การประชุม
ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  
 พธิกีรฯ ไดเ้รยีนเชญิคุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
 คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รายงานต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2562 ทีจ่ดัประชุมไปแลว้เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
โดยมสี าเนารายงานการประชุมทีจ่ดัสง่ไปพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในลกัษณะควิอารโ์คด้ เป็นเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่
1 จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  

การลงมตวิาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
ดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนน 

พธิกีรฯ ไดถ้ามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้แกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็ มคี าถาม หรอืขอแกไ้ข จงึไดล้งมติ 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉันท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

 
 



 

 
 

 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,521,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,521,564 100.0000 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรบัปี 2562 และแผนงานปี 
2563  

 พธิกีรฯ ไดเ้รยีนเชญิคุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 

2562 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรายงานประจ าปีของบรษิทั
ฯ มรีายละเอยีดปรากฎตามที่จดัส่งไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในลกัษณะควิอารโ์คด้ เป็นเอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
และได้อธบิายเพิม่เติมว่า บรษิัท ว.ีแอล. เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) ท าธุรกจิให้บรกิารขนส่งผลติปิโตรเลยีม และ
ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ ์โดยขนส่งสนิคา้ทางทะเล สนิคา้หลกัทีท่ าการขนส่งม ี5 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ามนัดบิ น ้ามนัเตา น ้ามนัใส 
น ้ามนัหล่อลื่น และน ้ามนัปาลม์ ในปี 2562 มเีรอืทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่จ านวนทัง้สิน้ 13 ล า แบ่งเป็นเรอืในประเทศ
จ านวน 9 ล า และเรอืต่างประเทศอกีจ านวน 4 ล า มนี ้าหนกับรรทุกเรอืรวมเท่ากบั 40,757 เดทเวทตนั มอีายุกองเฉลีย่กอง
เรือ 16 ปี VLให้บริการขนส่งให้กบักลุ่มคู่ค้าที่ท าธุรกิจค้าน ้ามนัรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลัน่  (Major Oil) น ้ามนัทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีสญัญากบัคู่ค้าแบบระยะยาว 1-3 ปี และสญัญาระยะสัน้แบบรายเที่ยว ท าให้บริษัทฯสามารถ
วางเป้าหมายการเตบิโตได้อย่างต่อเนื่องละมัน่คง ในปี 2562 มผีลก าไรขัน้ต้นเติบโตขึน้คดิเป็นอตัราร้อยละ 23.43 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2561 
 ซึง่จะเหน็ว่าในปี 2562 ทีผ่่านมาบรษิทัฯไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

1. รบัเรอืมอืสองเขา้มาเพิม่จ านวน 1 ล า คอืเรอื วี.แอล. 21 ที่มขีนาดบรรทุก 5,000 เดทเวทตนั หรอื 5.0 
ลา้นลติร 

2. ต่อเรอืใหม่จ านวน 1 ล า ขนาด 2,800 เดทเวทตนั ชื่อเรอื VL 22 และไดร้บัเรอืในเดอืนมกราคม 2563 ที่
ผ่านมานี้ 

3. เซน็สญัญาว่าจา้งการขนสง่ใหโ้รงไฟฟ้าขนอมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
4. เซน็สญัญาว่าจา้งการขนสง่กบับรษิทั เชฟรอน ประเทศไทย จ ากดั เป็นสญัญา COA เป็นระยะเวลา 11 ปี 

 

 ส าหรบัแผนงานในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงมแีผนเดนิหน้าต่อโดยการต่อเรอืใหม่เพิม่อกีจ านวน 1 ล า ขนาด
น ้าหนัก 2,800 เดทเวทตนั มคีวามสามารถในการบรรทุกได ้3 ลา้นลติร เพื่อเป็นการรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ ใชช้ื่อ
เรอื VL 23 ซึง่อยู่ในระหว่างต่อเรอื ณ ประเทศเกาหล ีคาดว่าจะสง่มอบเรอืไดใ้นเดอืนมกราคม 2564 
 หลงัจากสถานะการณ์โควิท 19 ที่แพร่ระบาด บริษัทฯ ได้ปรบักลยุทธ์ในการบริหารจดัการใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานะการณ์ปัจจุบนั และการจดัหาลกูคา้รายใหม่เพิม่เตมิ 
 การลงมตวิาระนี้ ไม่ตอ้งมกีารลงมตเิน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
 
 



 

 
 

 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 พธิกีรฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คี าถามหรอืขอ้สงสยัในวาระนี้ ขอใหเ้ขยีนค าถามลงในกระดาษ
ค าถามทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และจะตอบค าถามในช่วงสดุทา้ย 
 
มติท่ีประชุม วาระนี้ไม่ตอ้งผ่านการลงมต ิเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  
พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชแีละการเงิน (CFO) เป็น

ผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
 

คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่างบการเงนิของบรษิทั และรายงานผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2562 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ มคีวามเหน็ชอบแล้วน าเสนอต่อให้คณะกรรมการ
บริษัท น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา โดยมีรายละเอยีดของงบการเงินปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ใน
รปูแบบ ควิอารโ์คด้ เอกสารสิง่ทีแ่นบมาดว้ยหมายเลข 2  สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพิม่/(ลด) 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 1,423.00 1,967.45 544.45 38.26 
หนี้สนิรวม 1,010.98 1,182.08 171.10 16.92 
รายไดร้วม 701.42 713.07 11.65 1.67 
ก าไรสทุธ ิ 61.36 80.76 19.40 31.62 
ก าไรต่อหุน้ 0.13 0.11 (0.02) 15.38 

 

 ส าหรบัจ านวนเรอืในปี 2562 มทีัง้หมด 13 ล า มนี ้าหนักบรรทุก 40,757 เดทเวทตนั ซึง่มปีระเภทของสญัญา
เป็นสญัญาระยะยาวจ านวน 11 ล า และเป็นสญัญาแบบรายเทีย่วจ านวน 2 ล า 

การลงมตวิาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
ดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน 

 

 พธิกีรฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คี าถามหรอืขอ้สงสยัในวาระนี้ ขอใหเ้ขยีนค าถามลงในกระดาษ
ค าถามทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และจะตอบค าถามในช่วงสดุทา้ย 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุน้มมีตอินุมตัิอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทและรายงานผู้สอบบญัช ีส าหรบัปี 2562 สิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบ
ฉนัทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 
 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
 
 
 



 

 
 

 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,508,764 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 12,800 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,508,764 100.0000 

 

วาระท่ี 4  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
พธิกีรฯ ไดเ้รยีนเชญิคุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควทิ 19 ใน

ประเทศไทยรฐับาลจงึไดป้ระกาศใชพ้รก.ฉุกเฉิน คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของผู้
ถอืหุน้ และลดการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโควทิ 19 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาใหย้กเลกิการจดัประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2563 และเปลีย่นการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีเป็นเงนิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัท่านผูถ้ือหุน้ ดงันัน้ เมื่อบรษิทัฯ ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหม่แลว้ คณะกรรมการบรษิัทจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผล และ รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และตัง้
ส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562 ดงันี้ 

1. จดัสรรเพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นเงนิจ านวน 17,089,000.00 บาท (สบิเจด็ลา้นแปดหมื่น
เกา้พนับาท) ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิ ส าหรบัปี 2562 

2. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัรารวมหุ้นละ 0.07 บาท (เจด็สตางค์) รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 56,000,000 บาท (ห้าสบิหกล้านบาท) ทัง้นี้ บรษิัทได้จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลไป
แลว้จ านวน 2 ครัง้ ในอตัราหุน้ละ 0.05 (หา้สตางค)์ บาท เป็นเงนิ 40,000,000 บาท (สีส่บิลา้นบาท) เมื่อ
วนัที ่10 กนัยายน 2562 และในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (สองสตางค)์ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 16,000,000 บาท 
(สบิหกลา้นบาท) เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรของกจิการทีไ่ดร้บั
การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (BOI) 

 

การลงมตวิาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
ดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน 

 

 พธิกีรฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คี าถามหรอืขอ้สงสยัในวาระนี้ ขอใหเ้ขยีนค าถามลงในกระดาษ
ค าถามทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และจะตอบค าถามในช่วงสดุทา้ย 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มมีตอินุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลและรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

หนา้ 8 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,519,559 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2,005 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,519,559 100.0000 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2563  
 ในวาระนี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

(1) นายวทิยา ภทัรเมธากุล  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะท างานก ากบัดแูล 
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

(2) นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการคณะท างานก ากบัดแูล 
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  (3) นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการคณะท างานก ากบัดแูล 
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

 

กรรมการท่านใหม่อกี 1 ท่าน คอืนายชคัพฒัน์ นสัการ ซึง่ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัท ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งแทนนาย
วทิยา ภทัรเมธากุล ทีค่รบก าหนดออกตามวาระในกาลนี้ 

เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตัง้กรรมการจึงขอเรียญกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านออกจากห้องประชุม
ระหว่างการพจิารณาวาระนี้ และขอใหคุ้ณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
น าเสนอรายละเอยีดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน จ ากดั มาตรา 71 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 25 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดในวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทั
ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ  
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็ควรให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ จ านวน 2 คน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งคอื 

(1) นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
(2) นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

และกรรมการเขา้ใหม่ 1 ท่าน คอื  
นายชคัพฒัน์ นสัการ เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 



 

 
 

 
 

หนา้ 9 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 
 ส าหรบัขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัปรากฎ
ในรปูแบบ ควิอารโ์คด้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 และสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  

การลงมตวิาระนี้ต้องออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน  
 

พธิกีรฯ ไดถ้ามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้มขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถามหรอืไม่ ขอใหท้่านยกมอื แจง้ชื่อ 
นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และจงึเสนอความเหน็ 

 

ค าถามที ่1 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามว่า กรรมการท่านใหม่เขา้มาแทนท่านเก่าใช่หรอืไม่ มสีาเหตุจากอะไร  
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบค าถามว่า กรรมการท่านใหม่เป็นผู้ทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการ

เดมิ คอืคุณวทิยา ภทัรเมธากุล ทีม่กี าหนดครบวาระ และไม่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้มาใหม่  เนื่องดว้ยท่านไม่สะดวกในการ
กลับเข้ามาด ารงอีกวาระ ดังนัน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ท าการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเขา้มาช่วยในการพฒันาองคใ์หก้า้วหน้า 
 ค าถามที ่2 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ ถามต่อว่า 
 คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามว่า จะมผีลกระทบต่อการท าก าไรของบรษิทัฯ หรอืไม่ 
 คุณยุทธนา แต่ปางทอง ไดต้อบค าถามว่า ส าหรบัคุณวทิยา ภทัรเมธากุล ท่านด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการ
อสิระในต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานภายในของบรษิทัฯ 
ดงันัน้กรรมการท่านใหม่ทีม่าท าหน้าทีแ่ทนจะมาในฐานะกรรมการอสิระเช่นกนั ไม่ไดด้แูลงานดา้นบรหิารใดๆทัง้สิน้ 

 

พธิกีรฯ ไดถ้ามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้มขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิอกีหรอืไม่  
 

หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิออกเสยีงลงคะแนนเสยีง 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุน้มมีติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการเดมิ
จ านวน 2 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 1 ท่าน ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี้ 

 

1. นางสาวรกัชนก ส าเนียงล า้ ที่ประชุมได้มมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัใิหเ้ลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,520,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 1,000 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,520,564 100.0000 
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2. นายจรลัพฒัน์ วิศาสวสัด์ิ ประชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัใิหเ้ลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,420,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 101,000 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,420,564 100.0000 

   

 หมายเหตุ นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิเ์ป็นกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระน้ี มไิดอ้อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

3. นายชคัพฒัน์ นัสการ กรรมการบรษิทั (กรรมการเขา้ใหม่) ประชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัใิหเ้ลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระ
หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,520,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 1,000 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,520,564 100.0000 

 

จากนัน้พธิกีรฯ ไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้สูห่อ้งประชุมและแนะน ากรรมการใหม่ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหคุ้ณชคัพฒัน์ นสัการ กล่าวต่อทีป่ระชมุ 
คุณชคัพฒัน์ นสัการ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า จะพยายามท าหน้าทีใ่หด้ทีีส่ดุในมมุของการเป็นกรรมการ และจะ

ท าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการอสิระอย่างด ี
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  
พธิกีรฯ ได้เรยีนเชญิคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
 

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนั 
สว่นที ่1 เป็นค่าเบีย้ประชุมในวงเงนิไม่เกนิ 1.4 ลา้นบาทต่อปี ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่ง 
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
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ประธานกรรมการบรษิทั 30,000  30,000  
กรรมการบรษิทั 12,000  12,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  
กรรมการตรวจสอบ 12,000  12,000  
ประธานกรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 5,000  - 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 5,000  - 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและคณะท างานความ
รบัผดิชอบ 

5,000  - 

 

สว่นที ่2 ค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบบ าเหน็จ (Bonus) ใหแ้ก่กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิาร โดย
ก าหนดให้จ่ายครัง้เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท โดยมอบอ านาจให้กบัคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้จดัสรรให้กบักรรมการ ทัง้นี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บรหิารมรีายได้ประจ าจะไม่ได้รบัค่าเบี้ย
ประชุมและโบนสัประจ าปีแต่จะไดร้บัตามระเบยีบของบรษิทัฯ 

 

การลงมตวิาระนี้จะต้องผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน  
 

พธิกีรฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คี าถามหรอืขอ้สงสยัในวาระนี้ ขอใหเ้ขยีนค าถามลงในกระดาษ
ค าถามทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และจะตอบค าถามในช่วงสดุทา้ย 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 82 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,564 หุน้ 
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,456,759 99.9893 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 64,805 0.0107 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,521,564 100.0000 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563  
พธิกีรฯ ไดเ้รยีนเชญินาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

 

นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากูล รายงานต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว จึง
เหน็สมควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ
จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทั และแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ดงัมี
รายชื่อดงัต่อไปนี้ 
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ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั 9169 
นายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ 4752 
นางสาวอรสิา ชุมวสิตูร 9393 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชแีต่ละท่านปรากฏนรูปแบบควิอารโ์คด้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
5 และไดก้ าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 1,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเท่ากบัค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
2562 
 

ทัง้นี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเหน็ชอบ และไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื ไม่มี สว่นไดเ้สยีกบั
บรษิัท บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

 

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน  
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 83 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 604,521,565 หุน้  
มติ คะแนนเสียง รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 604,456,760 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 64,805 ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 604,456,760 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 1 หุน้ 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 ซึง่
ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
เรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

 

นอกจากนี้ วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอืใหค้วามเหน็ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั (ถา้
ม)ี และ/หรอืใหค้ณะกรรมการบรษิทัชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
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 ไม่มวีาระอื่นเสนอในทีป่ระชุม 
 

 พธิกีรฯ ขอใหคุ้ณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อ่านค าถามของผูถ้อืหุน้และตอบขอ้ซกัถาม 
ขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

ค าถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 1 ว่าบรษิัทมแีผนจะเพิม่ทุน ออก 
Warrant หรอืเพิม่ Free Float ของบรษิทัหรอืไม่ 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ขณะนี้บรษิทัฯ ยงัไม่มแีผนทีจ่ะเพิม่ทุน หรอืออกหุน้Warrant  
คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ไดต้อบค าถามเพิม่เตมิว่า เรื่องของการเพิม่ Free Float นัน้ คุณชุตภิา ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้ไวป้ระมาณ 60% ดงันัน้ Free Float ในตลาดจะมอีกีประมาณ 30 % ซึง่ทางคุณ
ชุตภิา ยงัไม่มกีารขายหุน้ในสว่นตวัออกไป เพราะฉะนัน้ Free Float ในตลาดจะยงัคงมจี านวนเท่าเดมิ 

 

ค าถามที ่2 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในวาระที ่4 มดีงันี้ 
1.  BOI มสีทิธิใ์ชก้ีปี่ มกีีใ่บ 
2. เงนิปันผลไดร้บั BOI ทัง้จ านวนหรอืไม่ 
3. จ่ายจากก าไร จากผลการด าเนินงานเท่าไร จากก าไรสะสมเท่าไร 

 คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ส าหรบั BOI มสีทิธิใ์ชไ้ด ้8 ปี และมจี านวนของบตัร BOI จ านวน 10 
ใบ เนื่องจากบรษิัทฯ มเีรอืให้บรกิารจ านวนทัง้สิน้ 13 ล า ซึ่งมทีัง้ส่วนที่ได้รบัการส่งเสรมิ และไม่ได้รบัการ
ส่งเสรมิ ดงันัน้ในส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ BOI นัน้บรษิทัฯ ไดน้ ามาจ่ายปันผลให้กบันกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ของ VL 
เพื่อทีจ่ะไม่ตอ้งเสยีภาษี 

 คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามเพิม่เติมว่า เงินปันผลทัง้หมดที่จ่ายออกไปเป็นเงนิก้อนจาก BOI มี
จ านวนประมาณ 56 ลา้นบาท ทีจ่่ายปันผลออกไป  

 

ค าถามที ่3 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในวาระที ่2 ดงันี้ 
1. IMO มผีลกระทบอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า IMO บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ ในเรื่องของการใชน้ ้ามนั Low 
Sulfur โดยที่บรษิัทฯ ได้ท าการเปลี่ยนน ้ามนัเป็น Low Sulfur หมดแล้วส าหรบัเรอืต่างประเทศ ในด้านของ
ราคาน ้ามนั Low Sulfur มรีาคาสงูในช่วงเดยีว คอืช่วงเดอืนมกราคม ณ ปัจจุบนัราคาของน ้ามนั  Low Sulfur 
ไดป้รบัตวัลงเกอืบถูกกว่าราคาน ้ามนัดเีซล ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทัฯ  
2. มแีผนขยายกองเรอื ปรบัปรุงขายอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า ปัจจุบนัคู่คา้ของบรษิทัฯ จะมกีารก าหนดอายุของเรอืตอ้งไม่เกนิ 25 
ปี ถงึจะสามารถเขา้เทยีบท่าเรอืได ้แต่ส าหรบัคู่คา้รายอื่นทีใ่ชท้่าเทยีบเรอืร่วม สามารถบวกอายุเรอืเพิม่ขึน้ได้
อกี 2 ปี เป็น 27 ปี ซึง่บรษิทัฯ มแีผนในการเปลีย่นเรอือายุมากออก เพื่อเป็นเรอืใหม่ทีจ่ะไดเ้ขา้ท่าเรอืได ้ซึง่อยู่
ในแผนงานทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการอยู่ ซึง่มแีผนการขายเรอือายุประมาณ 30 ปี ออก ส าหรบัแผนซือ้ใหม่เราจดั
แผนการต่อเรอืใหม่ ซึง่เราไดต่้อเรอืใหม่เขา้มาแลว้และก าลงัต่ออยู่ตามแผน 
3. มแีผนจะขายเรอืเก่าออกกีล่ า 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ส าหรบัปีนี้ยงัไม่มแีผนจะขายเรอืออก แต่คาดการณ์ว่าจะขายเรอืออก
ในช่วงตน้ปีหน้ามากกว่า 
4. แผนการปรบัปรุงเรอืปีนี้มกีีล่ า และใชง้บประมาณเท่าไร 
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คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า ส าหรบัการปรบัปรุงเรอืในปีนี้ บรษิทัฯมแีผนการปรบัปรุงเรอืจ านวน 
2 ล า โดยใชง้บประมาณ ประมาณ 7 ลา้นบาท ส าหรบัเรอืขนาด 5,000 ตนั และประมาณ 5 ลา้นบาทส าหรบั
เรอืขนาดเลก็ ทัง้นี้บรษิทัฯ ดแูลในดา้นการซ่อมบ ารุงอยู่แลว้ 
5. ยอดขายน ้ามนั การใชน้ ้ามนัน้อยลงมผีลกระทบอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า การใชน้ ้ามนัทีล่ดลงพึง่เกดิขึ้นในช่วงทีป่ะเทศ Lock Down เท่านัน้ 
ณ ปัจจุบนั เริม่เขา้สูส่ภาวะปกตแิลว้ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามต่อว่า ไม่มผีลกระทบมากในช่วงทีผ่่านมา หรอือาจกระทบนิดๆหน่อยๆ 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบเพยีงเลก็น้อย ในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาด
ของโควทิ 19 บรษิทัฯ ยงัคงด าเนินการขนส่งน ้ามนัตามปกต ิแต่รอบของเทีย่วเรอืทีอ่าจจะชา้บา้ง ไม่มคีวามถี ่
หรอืหนาแน่นมาก เท่ากบัในช่วงเวลาปกต ิ
6. ค่าระวางเรอืก าลงัเพิม่ขึน้มผีลอย่างไร และราคาน ้ามนัลดมผีลอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งมกีารคดิค่าระวางเรอืเป็นแบบ Table โดย
ฐานของTable เราใชร้าคาของน ้ามนัดเีซลเป็นเกณฑใ์นการก าหนด ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดค้ดิค านวณไปในค่าขนสง่
เรยีบรอ้ยแลว้ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามต่อว่า สรุปไดว้่าค่าระวางเรอืขึน้ หรอืลง ราคาน ้ามนัขึน้หรอืลง กไ็ม่มผีลอะไรกบั
บรษิทัฯใช่ไหม 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ใช่ค่ะ 
7. น ้ามนัปาลม์ขาขึน้ ใช ้E20 เพิม่ขึน้ สง่ผลประกอบการอย่างไร 
คุณชุติภา กลิน่สุวรรณ ได้ตอบค าถามว่า ส าหรบัเรอืขนส่งต่างประเทศที่วิง่น ้ามนัปาล์ม บรษิัทฯได้ท าการ
เปลีย่นมาใชน้ ้ามนั Low Sulfur แลว้ส่งผลใหต้น้ทุนลดลง บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบในส่วนนี้ ณ ปัจจุบนัน้ีมี
การใช้น ้ามนัปาล์มเพิ่มขึ้น ตัง้แต่ในช่วงของการเกิดโควิทเรือขนส่งในต่างประเทศมีผลงานดีกว่าเรือใน
ประเทศ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามต่อว่า แสดงว่ารายไดจ้ากการขนสง่น ้ามนัปาลม์ในปีนี้จะดขีึน้ใช่ไหม 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ใช่ค่ะ 
8. อตัราดอกเบีย้ลดลงท าใหต้น้ทุนลดลงอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลง ตน้ทุนทางการเงนิกด็ขี ึน้ 
9. สดัสว่นรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศต่อไปเป็นอย่าไร 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า สดัส่วนรายไดใ้นประเทศอยู่ทีป่ระมาณ 70% และต่างประเทศอยู่ที่
ประมาณ 30% แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควทิ 19 มรีายได้ในต่างประเทศที่เพิม่ขึน้ 
เน่ืองจากมกีารบรโิภคน ้ามนัปาลม์ทีเ่พิม่ขึน้ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามต่อว่า แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร ยงัคงสดัสว่นแบบนี้หรอืเปล่า เพราะถา้ดู
เศรษฐกจิในประเทศยงัไม่ค่อยด ี
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า ในช่วงครึ่งปีหลงัแนวโน้มการใช้น ้ามนัเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัเพิม่ขึน้ 
ดงันัน้บรษิทัฯ มองว่าสดัสว่นการใชน้ ้ามนัจะยงัคงไม่หนีไปจากเดมิทีเ่ราเคยมอียู่เท่าไร 
 

ค าถามที ่4  คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในวาระที ่5 คอื การจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงนิบ าเหน็จมกีารพจิารณา
อย่างไร องิตามผลการด าเนินงานหรอืองิตามสดัสว่นเงนิปันผลอย่างไร 



 

 
 

 
 

หนา้ 15 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 
 คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบค าถามว่า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวนัที่ 27 

พฤษภาคม 2562 (เมื่อปีที่แล้ว) ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกีารพจิารณา
ปรกึษาที่ปรกึษาทางการเงนิโดยหลกัการพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เทยีบเคยีงกบัขนาด
อุตสาหกรรมเดยีวกนั จงึออกมาเป็นตวัเลขตามทีป่รากฏ ในระว่างปี 2562 และปี 2563 ไม่ไดม้กีารปรบัเงนิ
บ าเหน็จเพิม่ขึน้ โดยการจ่ายเงนิบ าเหน็จในบางปีทีผ่่านไม่ไดจ้่ายเตม็ตามจ านวนทีข่ออนุมตัิ 

 ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรหลงัจากหกัส ารองต่างๆ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีารแกไ้ขนโยบายนี้ โดยใน
ปีที่ผ่านบรษิัทฯได้จ่ายเงนิปันผลไปทัง้สิน้จ านวน 2 ครัง้ รวมเป็น 0.07 บาท (เจด็สตางค์ ) ซึ่งเป็นการจ่าย
มากกว่าทีน่โยบายบรษิทัฯ ก าหนดไว ้

 คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามเพิม่เตมิว่า เนื่องจากในปีก่อนมกีารจ่ายปันผล 100% 200%  
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ไดต้อบค าถามเพิม่เตมิว่า ในการจ่ายปันผลครัง้นัน้เป็นการจ่ายเพื่อปรบัโครงสร้าง
ของบรษิัทก่อนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย์ ส าหรบัรอบการจ่ายปันผลจรงิๆผมมองในรอบปีที่ผ่านนี้ ที่มกีารจ่าย
ระหว่างกาลไป 0.05 บาท และ 0.02 บาท รวมกนัเป็น 0.07 บาท เมื่อเทยีบเคยีงกบัผลก าไร ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 40 ของก าไร  

 

ค าถามที ่5 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในวาระที ่3 มดีงันี้ 
1. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายทีเ่พิม่ขึน้คอือะไร 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ที ่7 หน้าที ่27 ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย
คอืเรอื VL 16 ซึง่เรามกีารขายเรอืออกไปในปีนี้ 
2. สาเหตุตน้ทุนขนสง่ลดลงมสีาเหตุจากอะไร(ราคาน ้ามนัลด) 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า สาเหตุหลกัมาจากการควบคุมต้นทุนของค่าน ้ามนัทีเ่ราจ่ายไป การ
ควบคุมความเรว็ในการแล่นเรอืและควบคุมในจุดต่างๆสง่ผลใหต้น้ทุนของค่าน ้ามนัทีล่ดลง 
3. ค่าเผื่อสงสยัจะสญู เกดิขึน้เพราะอะไร ปัจจุบนัมลีกูคา้มปัีญหาในการช าระหรอืไม่ 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า ค่าเผื่อนี้เกดิในกรณีที่มลีูกค้ารายหนึ่งคา้งช าระมากกว่า 6 เดอืน 
ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นจะตอ้งตัง้ค่าเผื่อไว ้ณ ปัจจุบนัสามารถเรยีกรบัช าระไดแ้ลว้บางสว่น 
4. ผลกระทบของ TFRS 9 และ TFRS 16 มอีะไรบา้ง 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า โดยหลกัผลกระทบจะเกดิในปี 2563 ในเรื่องของสทุธสินิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ เพิม่ขึน้ประมาณ 10 กว่าลา้นบาท แต่จะอยู่ในงบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2563 
5. สาเหตุทีม่เีงนิกูร้ะยะยาวมากขึน้ในขณะทีม่กีารช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ทัง้หมด 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ มกีารลงทุนในการซือ้เรอืเพิม่อย่างน้อยปีละ 1 ล า ดงันัน้ใน
การซือ้เรอืเพิม่กจ็ะมกีารกูเ้งนิเพิม่เพื่อการซือ้เรอืจะเป็นหนี้สนิระยะยาว 
6. มกีารจดัการอตัราแลกเปลีย่นอย่างไร 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า อตัราแลกเปลี่ยนที่บรษิัทฯ ได้ท าการซื้อ Forward Contract ไว้
บางส่วน และมกีารเปิดบญัชีเงนิตราต่างประเทศ ส าหรบัลูกคา้ทีม่กีารช าระเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เมื่อ
ถงึเรตทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จะท าการแปลงค่าเป็นเงนิบาท ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิ
ต่างประเทศ บรษิทัฯ กจ็ะน าเงนิสกุลต่างประเทศจ่ายช าระออกไป 
7. สาเหตุทีเ่งนิสดต่อการท าก าไรลดลง (เราใชเ้งนิสดไม่มากหรอือย่างไร) 
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คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า คุณอนุ ได้ดูจากงบการเงินแล้วพบว่ามเีงินสดอยู่ในมอืเยอะใช่
หรอืไม่คะ ถา้ดจูากงบการเงนิในปี 2562 บรษิทัฯจะมเีงนิสดค่อนขา้งเยอะ เน่ืองจากเราไดร้บัเงนิ IPO เขา้มา
ซึง่ไดใ้ชอ้อกไปบางสว่นตามวตัถุประสงคข์องการเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ 
8. หนี้สนิต่อทุน D/E สามารถลดลงต ่ากว่าไดห้รอืไม่ 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า อนันี้เป็นเรื่องทีท่างฝ่ายบรษิทัฯต้องกลบัมาพจิารณาดูอกีครัง้ ซึง่
ปัจจุบนัลดลงมาเหลอืเพยีง 1.5 แลว้ 
 

ค าถามที ่6 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในวาระที ่7 ว่า บรษิทัมแีนวโน้มจะท าธุรกจิ FSU หรอืเรอืเกบ็กกั 
น ้ามนัทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดหรอืไม่ เพราะตอนนี้มเีท่าไรกไ็ม่พอ และบรษิทัฯกท็ าขนสง่น ้ามนัอยู่แลว้ดว้ย 
ถา้สามารถท าเป็นเรอืกกัเกบ็น ้ามนักไ็ม่รูว้่าจะท าไดไ้หม 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า ปัจจุบนัมบีรษิทัทีท่ าเกีย่วกบั Tank Farm มเีพยีง 2 ราย คอื บาง
จาก และปตท. ในส่วนของบางจากเองกม็กีารท าสญัญาไว้เช่นกนัหากหมดสญัญาเมื่อไรในอนาคตก็ค่อย
พจิารณากนั 
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามต่อว่า อย่างเช่นบรษิทั พรมี่า มารนี กท็ าธุรกจิเดยีวกนั มเีรอืใหก้กัเกบ็น ้ามนัเพื่อ
ท า Low Sulfur ในส่วนนี้นอกจากเรอืขนส่งน ้ามนัทีเ่รามยีงัสามารถท าเป็นเรอืกกัเกบ็น ้ามนั Low Sulfur โดย
ทีส่ามารถขายในมารจ์ิน้ทีส่งูไดห้รอืไม่ 
คุณชุติภา กลิน่สุวรรณ ได้ตอบค าถามว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มเีรอืให้บรกิารเป็นเรอืขนาดเลก็ขนาด 2,000- 
5,000 ตนั ไม่ใหญ่พอทีจ่ะไปกกัเกบ็น ้ามนันัน้ได ้และการลงทุนอาจจะไม่คุม้ค่า 
 

ค าถามที ่7 คุณอนิรุทธิ ์แกว้ฟ้า ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง สอบถามในวาระที ่8 ดงันี้ 
1. ปัจจุบนัมกีารเพิม่ค่าบรกิารเดนิเรอื อยากทราบว่าบรษิทัมคีวามมัน่ใจในการท าก าไรปีนี้เพิม่จากปี 
2562 ประมาณรอ้ยละเท่าไร 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ จะท าหน้าทีใ่หไ้ดท้ีสุ่ด ผูถ้อืหุน้สามารถวางใจได ้ทัง้นี้ผล
การด าเนินงานในไตรมาส 1 ทีผ่่าน บรษิทัฯ สามารถท าผลงานไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัไดค้าดการณ์ว่า สภาวะ
หลงัจากนี้หากไม่เกดิสถานการณ์อย่างเช่นทีผ่่านมา ปรมิาณการใชน้ ้ามนักจ็ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิเรากจ็ะ
สามารถเพิม่รอบการขนสง่ของเรอืเราได ้
คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามเพิม่เตมิว่า เรอืทีบ่รษิทัฯ ซือ้เขา้มารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2 หรอื 3 เลยหรอืเปล่า 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า เรอืทีบ่รษิทัฯ รบัเขา้มาแลว้เริม่รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2  
2. บรษิทัคาดดารณ์ upside จากธุรกจิ FSU ทีเ่ป็น High Margin ประมาณรอ้ยละเท่าไร 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า อนัน้ีเป็นเรื่องของเรอื Storage  
3. ราคาหุน้บรษิทัยงัต ่ากว่า IPO ค่อนขา้งสงู คณะกรรมการบรหิาร มกีารประชุมก าหนดเป้าหมาย 
การท าก าไรเพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ในเรื่องนี้หรอืไม่อย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า ก่อนหน้านี้ทางคุณรกัชก ไดต้อบค าถามนี้ไปแลว้ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในวนัน้ีราคาไดป้รบัตวัขึน้แลว้ 
 

ค าถามที ่8 คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง สอบถามในวาระที ่8 ว่า อยากจะซือ้หุน้เพิม่ทุน อยากทราบว่า
อนาคตจะดไีหม 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ วางเป้าหมายอย่างไรเตบิโตมากน้อยแค่ไหน 
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คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า ในเรื่องของเป้าทีเ่ราวางไว้ถ้าเป็นไปตามแผนทางบรษิทัฯ วางไว้
น่าจะเตบิโตไดใ้นตวัเลขประมาณ 2 digits ส่วนบรรทดัสุดทา้ยกย็งั 2 digits อยู่ ทัง้นี้ผลประกอบการของไตร
มาส 1 แสดงใหเ้หน็ว่ายงัมกีารเตบิโตขึน้จากปีก่อนเมื่อเทยีบจากไตรมาสเดยีวกนั 
จากค าถามของคุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ทีส่อบถามมาว่าอนาคตจะดไีหม ทางบรษิทัฯ และคณะกรรมการ มคีวาม
มัน่ใจว่าดแีน่นอน 
คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า P/E ที่เทรดอยู่ มีราคาดีกว่าหากเทียบใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั 
คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิว่า ในการบรหิารความเสีย่งหากกรณีเกดิ accident บรษิทัฯ 
จะท าอย่างไร 
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู ประธานคระกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดต้อบค าถามเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ มกีาร
บรหิารความเสีย่ง 2 ระดบั คอืระดบัแรก เป็นระดบัองค์กรเราใช้ตามแบบฉบบัตามที่ตลาดต้องการคอื ใน
รูปแบบของทาง COSO ซึง่จะดูในภาพรวมของทัง้บรษิทัฯ ระดบัที ่2 คอื ระดบัปฎบิตักิาร เนื่องจากบรษิทัฯ 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื ซึง่จะมคีวามเสีย่งในเรื่องของการปฏบิตัิการ ดงันัน้ บรษิทัฯมกีารจดัการ
บรหิารความเสีย่งอย่างครบถว้น ดงันัน้ท่านผูถ้อืหุน้หรอืท่านนกัลงทุนสบายใจได ้
คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิว่า หากเป็นความเสีย่งในกรณีเกดิ accident หรอืการเกดิโค
วทิ เราจะจดัการตรงนัน้หรอืหุน้จะdrop ลงไหม ดว้ยความไม่แน่นอนในอนาคตแบบนี้เราจะบรหิารความเสีย่ง
อย่างไร 
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล ได้ตอบค าถามว่า การจดัท าความเสีย่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ1. 
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แบบปัจจุบนัทนัด่วน เช่น incident หรอือุบตัเิหตุทัง้หลาย เป็นการบรหิารความเสีย่งตอบ
โต้ในรูปแบบฉบัพลนัเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ และการบรรเทาหลงัเกดิอุบตัเิหตุ หรอืหลกีเลีย่ง
ใหม้ผีลกระทบต่อเนื่องน้อยทีส่ดุกบับรษิทั 
2.ความเสีย่งในลกัษณะ เช่นน ้าท่วมในปี 2554 หรอืจากสถานการณ์โควทิทีเ่กดิขึน้อยู่ในขณะนี้ ทางบรษิทัฯ 
ได้มีการจดัท าแผน Business continuity plan (BCP) ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ เช่นเดียวกนั เพื่อ
ป้องกนัใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบน้อยทีส่ดุ ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนนัน้อยู่  
 

ค าถามที ่9 คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 
1. มแีผนการท า Inorganic Growth บา้งหรอืไม่ เพราะอย่างทีท่ราบเนื่องจากบรษิทัฯ ท าธุรกจิ 
เดนิเรอือย่างเดยีว หากเกดิราคาน ้ามนัลงหรอืเกดิการใชน้้อย บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบโดยตรงซึง่ไม่มธีุรกจิ
อื่นทีส่ามารถทดแทนกนัได ้และเนื่องจากลูกคา้ของบรษิทัฯ เป็นรายใหญ่จะมผีลกระทบอย่างไรบา้ง และจาก
การไปเซน็สญัญากบับรษิทั บางจาก คอเปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บางจาก”) สง่ผลดกีบับรษิทัฯอย่างไรบา้ง 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า ในเรื่องของการเซน็สญัญากบับางจาก เป็นผลดกีบับรษิทัในแง่ของ
อายุสญัญาทีย่าวขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ สามารถสรา้งความไวว้างใจในดา้นงาน Operation ใหก้บัทางบาง
จากได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้โครงการในรูปแบบ digital ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา จงึได้ท าการว่าจ้างบรษิัทฯ 
ต่อไปอกีเป็นระยะเวลา 5 ปี ในสญัญาบรษิทัฯ ยงัได้รบัการการนัตจี านวนเทีย่วเรอื ท าให้บรษิทัฯ สามารถ
วางแผนงาน และประมาณการรายได ้ไดแ้น่นอน 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิอกีว่า ในดา้นความเสีย่งมมีากน้อยแค่ไหน ผูค้า้น ้ามนัรายใหญ่มี
อยู่ไม่กีร่าย หากเกดิกรณีทีผู่ค้า้น ้ามนัไม่ต่อสญัญารายไดจ้ะหายไปเลยหรอืไม่ 
คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ไดต้อบค าถามเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ มเีรอืใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัจ านวนทัง้สิน้ 
13 ล า รวมน ้าหนกับบรทุก 40,757 เดทเวทตนั มเีรอืจ านวน 2 ล าทีใ่หบ้รกิารวิง่กบับางจาก มนี ้าหนกับรรทุก 



 

 
 

 
 

หนา้ 18 ของจ านวน 20 หนา้ 
 

บริษทั วี.แอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
V.L. Enterprise Public Company Limited 

 
รวมประมาณ 10,000 เดทเวทตนั ซึง่โดยปกตอิายุสญัญากบับางจากมรีะยะเวลา 1-3 ปี ซึง่บรษิทัฯ บรหิาร
จดัการเรอืไดเ้ป็นอย่างด ีทางบางจากจงึพจิารณาต่ออายุสัญญาระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ ซึง่ผลดคีอื เรอืจะมี
รายไดค้่อนขา้งสม ่าเสมอ จากกองเรอืทัง้หมดบรษิทัฯ มรีายไดอ้ย่างแน่นอนเป็นระยะเวลา 5 ปี 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิอกีว่า ส าหรบัที่อื่นๆ มปัีญหาเรื่องการไม่ต่อสญัญาไหม แล้ว
โดยส่วนใหญ่การต่ออายุสญัญาเป็นแบบปีต่อปีหรอื 5 ปี หากไม่ไดร้บัการต่อสญัญาว่าจา้ง เรอืว่าง และต้อง
ขายเรอืหรอืไม่ ความสามารถในการแขง่ขนั market Share หรอืเวลาไปประมลู โอกาสจะไดง้านเป็นอย่างไร 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า กม็บีา้งทีบ่างรายอาจไม่ไดร้บัการต่อสญัญา 
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ไดต้อบค าถามเพิม่เตมิว่า ดว้ยคู่คา้หลกัของบรษิทัฯ คอืกลุ่ม major oil หากบรษิทัฯ 
ไม่มกีารบรหิารจดัการทีด่พีอในดา้นของประสทิธภิาพของเรอื ประสทิธภิาพของคน รวมถงึประสทิธภิาพของ
ผูบ้รหิาร หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง คู่คา้กม็สีทิธทิีจ่ะไม่ต่อสญัญาใหก้บับรษิทัฯ ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการต่อ
สญัญาแสดงได้ว่าบรษิัทฯ ต้องมคีุณภาพด้านต่างๆในระดบัด ีซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะว่าเป็นเรอืใหม่ที่มอีายุน้อย
เพยีงอย่างเดยีว โดยเฉพาะเอสโซ่ ที่ให้บรกิารกนัมาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี ด้วยการผ่านการตรวจเรอืตาม
มาตรฐาน ซึง่นบัว่าเป็นจุดแขง็ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 
 ทัง้นี้การใช้เรอืใหม่ย่อมมตี้นทุนเรอืในด้านการขนส่งที่ไม่สามารถไปเทยีบกบัเรอืที่มอีายุ 25 -30 ปีได้ 
มูลค่าของสนิคา้มมีูลค่ามากกว่าเรอืของบรษิัทฯ ซึ่งกลุ่มคู่คา้น ้ามนัใหค้วามส าคญัในเรื่องของประสทิธภิาพ
การขนสง่สนิคา้จากตน้ทางไปยงัปลายทางมากกว่า 
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากูล ชีแ้จงเพิม่เตมิ ในเรื่องของสญัญาการขนส่งน ้ามนั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
1. สญัญาแบบ Time Charter เป็นสญัญาทีด่ทีีสุ่ด เป็นการจา้งแบบเหมารายได ้ไม่ว่าจะมเีทีย่ววิง่ใหห้รอืไม่ 
ซึง่จะมอีายุสญัญาประมาณ 2-3 ปี  
2. สญัญาแบบ Contract of Affreightment (COA) เป็นสญัญาทีด่มีากอกีแบบ ในสญัญาแบบนี้จะมกีารระบุ

ของจ านวนเที่ยวเรือ จ านวนตนัที่ขน  ซึ่งจะมอีายุสญัญาประมาณ 1-3 ปี การที่ VL ได้รบัการว่าจ้าง
สญัญา 5 ปี ถอืว่าเป็นผลทีด่มีาก และไดร้บัความไวว้างใจในบรษิทัฯ มาก  

3. สญัญาแบบรายเทีย่ว (spot) ซึง่สญัญาแบบนี้อาจไดร้าคาค่าเทีย่วด ีแต่มคีวามไม่แน่นอนสงู 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิอกีว่า บรษิทัฯ มสีญัญา COA กีเ่ปอรเ์ซน็ 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ มสีญัญาแบบ COA จ านวนทัง้หมด 11 ล า และเป็นแบบ
รายเทีย่วจ านวน 2 ล า  
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู ชีแ้จงเพิม่เตมิ ในฐานะผูท้ีเ่คยท างานอยู่ในบรษิทัน ้ามนัและเป็นผูด้แูลการจา้งเรอื 
ในกลุ่ม Oil Major เองกม็คีวามเสีย่งในภาพลกัษณ์ค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการขนสง่น ้ามนัทางทะเล
ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก เมื่อเกดิปัญหาบรษิทัผูร้บัจา้งจะไดร้บัผลกระทบในแง่ภาพลกัษณ์ Financial น้อยกว่า
ผูว้่าจา้ง ดงันัน้กลุ่มผูว้่าจา้งจะมคีวามระมดัระวงัอย่างมากในการจะว่างจา้งบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งในการขนสง่
น ้ามนั และจะตอ้งดคูวามถูกตอ้งตามกฏหมายแบบ 100% ถูกตอ้งตามองคก์รการขนสง่ทางทะเล (IMO) เป็น
ผูก้ าหนด หากรฐับาลไทยรบัอนุสญัญา IMO กจ็ะถอืเป็นกฏหมายไทย แต่ถา้ไม่รบักถ็อืใหเ้ป็นแนวปฏบิตั ิโดย
ปกติกลุ่ม Oil Major จะยึดตามหลัก IMO ไม่ว่ารัฐบาลจะรับอนุสัญญานัน้หรือไม่ เพื่อเป็นการรักษา
ภาพลกัษณ์ของผูค้า้น ้ามนัใหญ่ๆ อกีทัง้กลุ่มของ Oil Major ไดม้กีารตัง้กลุ่มทีเ่รยีกว่า OCIMF เป็นการรวมตวั
กนัของผู้ค้าน ้ามนัรายใหญ่ทัว่โลกมสีมาชกิประมาณ 90 บริษัททัว่โลก ซึ่งได้ออกมาตรฐานของเรอืขนส่ง
น ้ามนัและอื่นๆ ซึง่คู่คา้รายใหญ่ของบรษิทัฯทัง้หมดไดน้ าแบบตรวจตามมาตรฐานนัน้มาใชใ้นการตรวจสอบ
เพราะฉะนัน้การตรวจสอบและว่าจา้งจะตอ้งผ่านมาตรฐานการตรวจสอบทีส่งูมาก ดงันัน้เมื่อบรษิทัฯ ม ี
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มาตรฐานทีส่งูมากคู่แขง่กจ็ะน้อยมากเช่นกนัซึง่ปัจจุบนัมเีพยีงไม่กีร่ายทีม่มีาตรฐานในระดบัทีส่งูเช่นเดยีวกบั
บรษิทัฯ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ ถามเพิม่เตมิว่า ดงันัน้บรษิทัไม่มคีวามกงัวลในการแขง่ขนัเพราะมาตรฐานสงูอยู่
แลว้ และลกูคา้เดมิไม่ตอ้งการเสยีภาพลกัษณ์ จะจา้งตลอดไปและมเีพิม่ขึน้เรื่อยๆใช่ไหม 
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู ไดต้อบค าถามว่า ตามทีก่รรมการแจง้ตลอดว่าบรษิทัฯ เองกย็งัวางใจไม่ได ้บรษิทั
ฯ เองต้องรกัษามาตรฐานและปรบัปรุงมาตรฐานของบรษิัทฯ ตามความต้องการของคู่ค้า หากในอนาคตมี
ความต้องการในมาตรฐานทีเ่ขม้ขน้ขึน้ บรษิทัฯ เองกต็้องพรอ้มทีจ่ะสนับสนุนตามความต้องการของคู่คา้นัน้
เพื่อใหไ้ดส้ญัญาจา้งทีด่ทีีส่ดุ 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ ถามเพิม่เตมิว่า ส าหรบั Inorganic จะตอบตรงนี้ยงัไง 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า ในส่วนนี้อยู่ในแผนที่บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาอยู่ของ Inorganic 
growth ซึง่พยายามหาช่องทางอื่นๆ ในการขยายธุรกจิต่อไป 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ ถามเพิม่เตมิว่า งบลงทุนใน Capex เป็นอย่างไร 
คุณรกัชนก ส าเนียงล ้า ได้ตอบค าถามว่า ตามแผนของบรษิัทฯ มแีผนจะเพิม่เรอืปีละ 1 ล า ซึ่งเป็นเรอืที่มี
ขนาด 2,800 – 3,000 เดทเวทตนั ในกรณีทีเ่ป็นเรอืใหม่ งบลงทุนอยู่ทีป่ระมาณ 260 ลา้นบาท กรณีเรอืมอื
สองขึน้อยู่กบัจงัหวะและโอกาสว่าบรษิทัฯจะไดร้าคาประมาณไหน สว่นของเป้าหมายการเตบิโตในอนาคตเรา
คาดหวงัว่าจะเตบิโตขึน้ 2 digit ซึง่ประมาณหลกั 1 ปลายๆ 
 

ค าถามที ่10 คุณมงักร เบญจรตันาภรณ์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม ดงันี้ 
1. การเพิม่ขนาดกองเรอืทีม่ขีนาดของเรอืในการขนส่งน ้ามนัปาล์ม 12,000-15,000 เดทเวทตนั คดิว่าจะ
ขยายเสน้ทางการขนสง่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ มแีนวคดิบา้งหรอืไม่ ในต่างประเทศ 
คุณชุตภิา กลิน่สุวรรณ ไดต้อบค าถามว่า ส าหรับการเพิม่เรอืขนาด 12,000 – 15,000 เดทเวทตนั บรษิทัฯ 
มองว่าหากบรษิทัฯ ยงัไม่มสีญัญาระยะยาว กจ็ะยงัไม่เพิม่เรอืขนาดดงักล่าว ถ้าแมว้่าบรษิทัฯจะไดร้บัสญัญา
แบบรายเทีย่วกอ็าจจะไม่คุม้ต่อการลงทุน 
2. ตามคู่สญัญา Major Oil ทีท่ าสญัญา  MOU/COA ทีม่อียู่กบัคู่คา้หลายรายนัน้ บรษิทัฯ จะขยายคู่สญัญา
เพิม่เตมิเกีย่วกบัเรอืทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ในการขนน ้ามนัดบิจากแท่นขดุเจาะในอ่าวไทย เขา้มาทีโ่รงกลัน่อาจจะ
เพิม่รายไดใ้หก้บัทาง VL มากขึน้ ขนาดประมาณ 40,000-65,000 เดทเวทตนั ซึง่ขณะนี้ทางเอสโซ่ไดท้ าการ
เช่าเรอืขนาดนี้ทีต่่างประเทศอยู่ 
คุณชุตภิา กลิน่สวุรรณ ไดต้อบค าถามว่า เรอืขนาดใหญ่ 40,000 ตนั ไม่สามารถเขา้ร่องน ้าเจา้พระยาได้ และ
ทางเอสโซย่งัไม่ไดเ้ขา้มาเจรจาในเรื่องของการขนสง่น ้ามนัดบิจากอ่าวไทยเขา้สูโ่รงกลัน่ 
คุณมงักร เบญจรตันาภรณ์ ไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มสีญัญากบัทางบรษิทั เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากดั อยู่แลว้ น่าจะสามารถท าสญัญาเพิม่เตมิในเรื่อง
ดงักล่าว ซึ่งจะสามารถเพิม่โอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ขึน้ใหก้บับรษิัทฯ ได้  และราคาการต่อเรอืที่ลดลง
อย่างมากในปัจจุบนัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควทิ 
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากลู ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า น ้ามนัทีม่าจากแท่นขดุเจาะไมไ่ดม้คีวามถีใ่นการขนสง่ และไม่ใช่
สญัญาในลกัษณะขา้งต้นทีอ่ธบิายไว ้ดงันัน้หากบรษิทัฯ ท าการต่อเรอืจะเป็นการลงทุนที่สูงมาก และไม่ได้
สญัญาลกัษณะ COA จะมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไม่คุม้ทุน 
 ด้านการต่อเรอืนัน้บรษิัทฯ จะต้องพจิารณาให้รอบคอบอย่างชดัเจน ถ้าเป็นเรอืที่วิง่ระหว่างท่าเรือใน
ประเทศไทยจะใชเ้รอืต่างประเทศมาวิง่ไม่ได ้แต่ถา้เป็นเรอืทีอ่อกมาจากขา้งนอกเกนิ 12 ไมลท์ะเล จะสามารถ 
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ใชเ้ป็นเรอืต่างประเทศได้เพราะถอืว่าไม่ไดเ้ป็นการวิง่ระหว่างท่าเรอืในไทย ทีส่ามารถท าแบบนี้ได ้อาจเป็น
เพราะการสง่สนิคา้ทีไ่ม่มากและนานๆจา้งท ีซึง่อาจจะคุม้ค่ามากกว่าการจา้งแบบรายเทีย่ว ประกอบกบัขนาด
เรอืทีใ่หญ่มากในประเทศไทยเราไม่มใีหบ้รกิาร 
คุณมงักร เบญจรตันาภรณ์ ไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิว่า เนื่องจากบรษิทั พรมี่า มารนี จ ากดั (มหาชน) 
เคยไดส้ญัญาจาก บรษิทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ของแท่นจุดเจาะ
เอราวณั ขนาดเรอื 60,000 ตนั โดยขนจากแท่นขุดเจาะเขา้มาทีร่ะยอง จงึอยากให ้VL ลองพจิารณาดู อาจ
เป็นโอกาสในการสรา้งรายได ้เพิม่มลูค่าของบรษิทัฯ ใหม้ากขึน้ 
นาวาโทสมชาต ิวพิศิมากูล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนดา้นการลงทุน แต่ทัง้นี้ขอชีแ้จงในภาพรวม
กวา้งๆ ส าหรบัในเครอืของปตท.มโีรงกลัน่ทีม่ขีนาดใหญ่มาก ดงันัน้กลุ่มทีอ่ยู่ในเครอืของปตท. สามารถน า
น ้ามนัดบิไปกลัน่ในโรงกลัน่ใดกไ็ดซ้ึง่ถูกออกแบบมาใหใ้ชห้อกลัน่ในการกลัน่น ้ามนัเหล่านี้ได ้แต่ในขณะทีโ่รง
กลัน่ของเอสโซ่ ไม่ไดถู้กออกแบบมาใหก้ลัน่น ้ามนัไดทุ้กชนิด เพราะฉะนัน้ดว้ยขอ้จ ากดัหลายดา้นอาจท าให้
บรษิทัฯ ไม่สามารถทีจ่ะด าเนินการตรงนัน้ได ้
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